

มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการรรณรค์ เพยแพร่ เรือรวอดิ ๆ ขอบบุคคล สัมคม และชุมชน ที่ร่วมกันทำควอดิ สร้างสรรคัประโยชน์ให้กับสัมคม และนำไปเพยแพร่ให้กับ สาระรณชบได้รบริกรบ ในนอม “วารสารช่าว กอ.รบน.” ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน และเป็นกำลังใจให้ ทุกคคนได้ทำควอดิเพื่อสัมคม เป็นพลัขบเคลือ่นสำคัคญ์ที่ นำประเทศไทยกำวสู่สัมคมชุมชนที่มีความสบดุล สู่ควอม เข้มเขี้ยวต่อไปอย่ำยัยึน

**มหามงคคต่อชีวิต กับโครงการพระรชดำริ นายอนสรณ์ จันทรโรจน์ รองอธิภติกรมพัฒนาที่ดิน**



นายอนสรณ์ จันทรโรจน์ รองอธิภติกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่ำ...มีควอมภาคภูมิใจเป็นอย่ำยักับโครงการพระรชดำริถือว่ำเป็นมหามงคคต่อชีวิตมคก ๆ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินงนภยใต้โครงการพระรชดำริ ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาคดินเสื่อมโทรมและพื้นฟูทรัพยากรคดิน การพัฒนาที่ดิน การจัคระบบอนุรักษ์คดินและน้ำ ในหลยรบบแบบ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินทำการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั้งยึน ตามพระรชดำริของพระบพสมเด็จพะเจ้าอยู่หัว ซึ่งแต่ละโครงการพระรชดำริที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าไปดำเนินกรร่วมกับหลยหน่วยงนนัน ต่างประสบ ผลสำเรจ สภมรคเห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน เมื่อ ๗ มี.ค.๕๗ ได้มีส่วนร่วม กับ ศป.๖ กอ.รบน. และ กอ.รบน.ภค ๑ - ๔ โดยมอบปุย พ.ด.พร้อม เอกสภรบำรุงควมรู้ให้กับศูนย์เรียนรู้ จำนวน ๘๕๐ ศูนย์ / ๔ กอ.รบน.ภค เพื่อขยผลสู่เกษตรกรในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง เพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำยัมีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อให้เกิดรายได้และมีความสุข ตามพระรชประสงคัของพระบพสมเด็จพะเจ้าอยู่หัว กรมพัฒนาที่ดิน จ้งมุงน้อมนำแนวพระรชดำริที่พระรชทอนในการอนุรักษ์ทรัพยากรคดิน การพัฒนาที่ดิน การบำรุงบำรุงคดิน การอนุรักษ์คดินและน้ำด้วยกรปลูก หลกัแผก รวมทั้งวิถีปฏิบัติในการทรงงนภยเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อพื้นฟู ทรัพยากรคดินให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำยัเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่ำยัยั้งยึนจนเป็นผลสำเรจ สร้างควมเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สามารถพึ่งพาคตนเองได้ มีปัจจยัพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้ชุมชนเกิดควมพอยู่พอกัน ตามหลัภปรัชญาเศรฐรฐกิจพอเพียง ตลอดจนยกระดับคณภพชีวิตของ เกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งถือว่ำเป็นมหามงคคยังต่อชีวิต. ของเรชชวไทยทุกคคน..

**รวมพลังเป็นเครือข่ำยในการเฝำระวัง การแพร่ระบาคของยลเลพิคคทุกรบบแบบ คุณสรวฐ มีคณสมบัตั ประธอนมิกัโบคัไทย ไจร์ภษณ์แผ่นคิน รุมนที่ ๑**

วารสาร ช่าว

กอ. ๖๗๕.

ฉบับ 18 ๒๓๓. ๒.๑๖๗

๕๕๙ ๑